



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๒๗/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวนริศรา สิทธิ ผู้ร้อง อายุ ๒๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๙๙/๔๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเตือ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายเอนก สิทธิ กับนางสาวแพง หวังฝุ่งกลาง ซึ่งบิดามารดาของผู้ร้องได้อยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส นับตั้งแต่ผู้ร้องเกิดนายเอนก ผู้ตาย ได้แสดงออกต่อสาธารณชนและมีพฤติการณ์รู้กันโดยทั่วไปว่าผู้ร้องเป็นบุตรของนายเอนก นายเอนกเป็นผู้แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียน ให้ผู้ร้องใช้นามสกุล ให้พักอาศัยและอยู่ร่วมกันที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับนายเอนกได้อุปัชฌาย์ผู้ร้องตั้งแต่วัยเยาว์มา โดยตลอด ส่งเสียเลี้ยงดูผู้ร้องให้ได้รับการศึกษา จนผู้ร้องจบการศึกษาชั้นอุดมศึกษา ขณะที่นายเอนกยังมีชีวิตอยู่ได้ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ที่บริษัท พีพีซี เคียวอินเตอร์กรุ๊ป ๒๐๑๖ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๓/๖ หมู่ ๒ ตำบลบางชะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และได้เป็ผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายเอนกได้ถึงแก่ความตายด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต ภายหลังจากที่นายเอนกถึงแก่ความตายผู้ร้องได้ติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทน จากกองทุนประกันสังคมของนายเอนก ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต และเงินชราภาพ จำนวน ๗๐,๙๐๖ บาท แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้กับผู้ร้องได้ โดยแจ้งว่าบิดามารดาของผู้ร้องไม่ใช่สามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งนายเอนกก็มีได้จดทะเบียนรับรองว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเอนก ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนประกันสังคมของนายเอนก ผู้ร้องจะมีสิทธิและสามารถรับเงินจำนวนดังกล่าวได้ต่อเมื่อศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเอนก ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเอนก สิทธิ ต่อไป ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายอารี อารยวัฒน์กุล)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี